



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๑๓

ที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๑๓๙

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศ

เรียน สนก./ผอ.กอง/สถาบัน/สำนัก/ศทส./สวพ.๑-๘/สชช./กตน./กพร./สนก./กปร./กกย./กวม. และ กศก.

กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งสำเนาประกาศ จำนวน ๑ ประกาศ

๑. ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประกาศให้ทราบทั่วกัน

(นายปรัชญา วงษา)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศกรมฯ



<https://relink.asia/6XQ8Y>



ประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

.....  
ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติให้ข้าราชการผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยความเห็นชอบ จากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตรจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงาน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าว ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และ คัดลอกผลงานของผู้อื่น หากประสงค์จะทักท้วงโปรดแจ้งที่กองการเจ้าหน้าที่ ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

กรมวิชาการเกษตร

แบบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๘๖) กองแผนงานและวิชาการ นางให้พร กิตติกุล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๔) กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
๒	ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๗) สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช นายปาน ปานขาว	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๐) กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพืชไร่พันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
๓	ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๕๗๓) สถาบันวิจัยพืชสวน นางสาวรัชณี ศิริยาน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๘๘) กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน
๔	ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกักกันพืช (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓) สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร นางวรัญญา มาลี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๙) กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๕	ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา (นักวิชาการโรคพืชเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวภรณ์ สว่างศรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๙๙๖) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
๖	ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออก) (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๔๐) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี นางสาวหฤทัย แก่นลา	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๑๓) กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี
๗	ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการเกษตร (วิศวกรการเกษตรเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๖) กรมวิชาการเกษตร นายสนอง อมฤกษ์	ผู้อำนวยการศูนย์ (วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (ตำแหน่งเลขที่ ๓๗๓) ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม